

3/ Tài chánh : Ngoại trừ số nợ dài hạn của các Phật tử vẫn còn tồn đọng, công tác xây cất đợt hai được sắp xếp như sau :

- Quỹ hiện có 200,000
- Vay Ngân Hàng ANZ 700,000
- Chi phí xây cất 1,200,000
- Còn thiếu 300,000

Theo giao kèo xây cất, công tác sẽ khởi công ngày 1/5/2002 và sẽ kéo dài trong 9 tháng. Như vậy có nghĩa là trong vòng một năm tới, chùa Hoa Nghiêm phải kiếm cho ra 300,000 Úc kim để bù đắp vào chỗ thiếu hụt. Sau khi phần xây cất kết thúc, chùa sẽ phải trả nợ mỗi tháng là 7,000 Úc kim trong suốt 14 năm.

Kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa quý liệt vị,

Từ một căn nhà gỗ khiêm nhường ở số 22 Princess Ave., Springvale, hôm nay, chúng ta đã có một cơ ngơi khá đầy đủ, và sau khi công tác xây cất đợt hai hoàn tất, Chùa Hoa Nghiêm sẽ là một cơ sở truyền bá Phật giáo có tầm cỡ tại Victoria. Tất cả những thành đạt này đều nhờ vào sự đóng góp quý báu của tất cả quý vị có mặt cũng như vắng mặt trong ngày hôm nay. Để công tác xây cất đợt hai được hoàn tất đúng kỳ hạn, Chùa Hoa Nghiêm, một lần nữa lại trông chờ vào lòng hảo tâm vô cùng rộng rãi của quý vị đồng hương tại Đông Nam Melbourne cũng như tại Victoria.

Trân trọng kính chào Chư Tôn Đức và liệt quý vị.

Tiếp đó là đạo từ của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hoàng Đạo Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. Với lời lẽ giản dị và đầy thương yêu của một vị cha già đối với con cháu, Hòa Thượng đã cảm ơn sự đóng góp trường kỳ của toàn thể Phật tử trong công cuộc hoằng dương chánh pháp mà ngôi Chùa Hoa Nghiêm là một thí dụ điển hình. Sau đó, Hòa Thượng đã khuyến khích Phật tử hãy cố gắng vượt qua những khó khăn mà bất cứ một công tác nào cũng không tránh khỏi."

Buổi lễ động thổ diễn ra sau đó khi tất cả quý Tăng Ni cùng Phật tử đi ra làm lễ ngoài trời. Tất cả mọi người hiện diện đều thể hiện phần đóng góp của mình qua hành động mỗi người một viên gạch đặt vào ô đất nhỏ ở trung tâm của ngôi Đại Hùng Bửu Điện trong khi tiếng cầu kinh của chư Tăng Ni vẫn đều đặn vang lên trong khí êm ả của một buổi chiều nắng tốt mùa Thu của thành phố Melbourne. Trong dịp này, ban tổ chức đã kiểm điểm tại chỗ và ghi nhận được số tịnh tài cúng dường gần 13,000 Úc kim. Trong số này, phần đóng góp lớn nhất là của Chùa Quang Minh với một chi phiếu 5,000 Úc kim.

Buổi lễ được kết thúc với phần cảm tạ của Thượng Tọa Trụ Trì, và sau đó, mọi người hiện diện đã vui vẻ tham dự một tiệc trà do chùa Hoa Nghiêm khoản đãi.

Nguyễn Đức tường trình



Áo dài Việt nam tại Springvale Council Hall với Ca đoàn chùa Hoa nghiêm.